

**ด่วนที่สุด**  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๒๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในไตรมาส ๑ ที่ผ่านมา ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญและมีผลกระทบทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณปัญหาหนึ่ง คือ หน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม จัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นโครงการขนาดเล็ก มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด มีราคาต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา เป็นเหตุให้บางโครงการต้องดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๑ ครั้ง และมีหลายแห่งที่ต้องสมทบวงเงินเพิ่ม ซึ่งในขณะนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งประกาศแล้ว ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นเสนอราคาเนื่องจากในพื้นที่มีผู้รับจ้างน้อยราย

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างทั้งในและนอกพื้นที่อำเภอที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการดำเนินการดังกล่าวให้จังหวัดทราบ

๒. รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ ไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชนและเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๖